



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน สำนัก ข่าวไทย ThaiPBS เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ประชาไท acnews.net เว็บไซต์โลกวันนี้ เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า สปริงนิวส์ สำนักข่าวอิศรา</p> <p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โลกวันนี้</p>	<p>ประกาศป.ช.ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน</p> <p>-เสนอข่าว จากประกาศ ป.ช.เรื่องการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินส่งผลให้คกก.ชุดต่างๆด้านสาธารณสุข ทอยยื่นลาออก โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) ลาออกรวม 6 คน ได้แก่ 1.นพ.พินิจ หิรัญโชติ 2.นางชুমศรี พจนปรีชา 3.นายสมใจ ไศกุลวรรณ์ 4.นพ.จรัส ตถุณภูมิพงษ์ 5.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และ 6.กรรมการสัดส่วนจากสภาเภสัชกรรม ที่สลับเข้าประชุมคือ ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัตน์ และรศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (บอร์ดสรพ.) ลาออกแล้ว 3 คน ได้แก่ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ และนพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน(บอร์ด สพล.) มีข่าวว่า ยื่นลาออก 3 คน คือ นายสุเทพ ญัฐกานต์กนก นายมนัส แจ่มเวหา และ นพ.สุรเชษฐ์ ขณะที่ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (บอร์ดสวรส.) มีผู้แสดงความประสงค์ แต่ยังไม่ยื่นหนังสือ 2 คน</p> <p>-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. ประธาน บอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมได้คัดเลือก กก.สปสช.ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้าน ทำหน้าที่แทนกรรมการที่ลาออกไป ได้แก่ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข เป็นกรรมการ สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข พล.อ.เอกจิต ช่างหล่อ เป็นกรรมการ สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก นางดวงตา ตันโซ เป็นกรรมการ สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง และนางสมศรี วัฒนไพศาล เป็นกรรมการ สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ขั้นตอนจากนี้สปสช.จะนำรายชื่อที่ได้เสนอกรม.เพื่อเห็นชอบต่อไป กรณีมีลาออกเพิ่ม คือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้มีการหารือกันแล้วโดยได้ส่งผู้แทนจากกทม. คือ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม. มาแทน ส่วนสภาการเภสัชกรรมส่งผู้แทนมาใหม่ คือ ภญ.วรรณิตตา ศรีสุพรรณ</p> <p>ส่วนที่มีบอร์ดอื่น ๆ ทอยยื่นลาออกด้วยนั้น ทราบเบื้องต้นแต่ยังไม่เห็นหนังสือรายงานเข้ามาอย่างเป็นทางการ คิดว่าทุกคนกำลังรอป.ช.ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประกาศอย่างไร จะให้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่ คาดว่าน่าจะชัดเจนภายในเดือนนี้</p> <p>-ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึง กรณีลาออกจากบอร์ด สปสช. ว่า สาเหตุเป็นเพราะตนเองไม่เคยร่วมประชุมเลย แต่ได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนร่วมประชุม บางครั้งก็ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จึงคิดว่าหากทำได้ไม่เต็มที่ ก็น่าจะลาออก ทั้งนี้ยังเห็นว่า ควรให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงเข้ามาทำหน้าที่นี้ ซึ่งกทม.มีรองปลัด เป็นแพทย์ถึง 2 คน จึงมอบหมายให้ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ หรือ นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เข้าไปเป็นกรรมการแทน ทั้งนี้การลาออกจึงไม่เกี่ยวข้องการกับยื่นทรัพย์สินแต่อย่างใด เพราะช่วงที่เป็นข้าราชการตำรวจ ก็ได้ยื่นทรัพย์สินมาตลอด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือสรพ. กล่าวว่า บอร์ดของสรพ.มีกรรมการทรงคุณวุฒิทั้งหมด 8 คน ล่าสุดยื่นขอลาออก 3 คน ประกอบด้วย 1.นพ.สุรเชษฐ์ 2.น.ต.นพ.บุญเรือง และ 3.นพ.จิรุตม์ ซึ่งทั้ง 3 คน ยื่นลาออกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ดังนั้น ขณะนี้ต้องให้บอร์ดที่เหลืออีก 5 คน ทำการสรรหากรรมการใหม่ 3 คน แต่จากการที่ นพ.สุรเชษฐ์ ซึ่งเป็นประธานบอร์ดลาออก ทำให้ต้องตั้งกรรมการ 1 ใน 5 คนมาเป็น รักษาการแทนไปก่อน แต่เบื้องต้น คาดว่าไม่กระทบกับการทำงานมากนัก แต่จะมีผลทำให้การพิจารณาเรื่องต่างๆมีความล่าช้า</p> <p>- นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การยื่นหนังสือลาออกจากบอร์ด สรพ. นั้นไม่ได้เป็นเพราะคัดค้านการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพราะถือเป็นการป้องกันการทุจริตได้ แต่คิดว่าไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะอาจจะไปกระทบต่อบุคคลที่ 3 ที่สำคัญการที่มานั่งเป็นบอร์ดให้ สรพ. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนงบประมาณไม่ได้มากมาย และการตัดสินใจพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ก็เป็นองค์คณะ ไม่ใช่รายบุคคล จึงมองว่าต้องถึงขนาด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>คอลัมน์ข่าวปนคน</p> <p>คนปนข่าว</p>	<p>เปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะเลยหรืออย่างไร เพราะไม่ได้มาทำงานการเมือง</p> <p>-น.พ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ. สวรส. กล่าวว่า ขณะนี้บอร์ดของสวรส. มีการยื่นความประสงค์ว่าจะยื่นเรื่องลาออกจำนวน 2 คน แต่ยังไม่มีการยื่นหนังสือมาอย่างชัดเจน เพราะเชื่อว่ายังรอความชัดเจนจากป.ป.ช. ก่อน</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และอดีตกรรมการบอร์ด สปสช. กล่าวถึงกรณีบอร์ด สปสช. ลาออก 6 คน ว่า มองได้ 2 ประเด็น คือ 1.แบบฟอร์มที่ให้กรอกอาจมีความยุ่งยาก หากกรอกผิดอาจจะก่อให้เกิดปัญหา ในภายหลัง เช่น อาจมีโทษต่าง ๆ ตามมา หรือ 2.การที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทำให้กระทบชีวิตส่วนตัวมากเกินไปหรือไม่ ทั้งคู่สมรสและตัวกรรมการเอง</p> <p>-เสนอข่าว นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขานุการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ขณะนี้ ป.ป.ช. ยังไม่มีมาตรการหรือคำสั่งเพิ่มเติมในการ ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปอีกครั้ง มีแต่เพียงคำสั่งเดิมเมื่อปลายเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา โดยให้ยืดระยะเวลาการ บังคับใช้ออกไป 60 วันในกลุ่มที่กำหนดไว้ ส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ยืนยันขณะนี้ยังไม่แน่อน ส่วนกรณี บอร์ด สปสช.ลาออกมองว่าเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล ที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศแล้วว่า อย่าเพิ่งลาออก รอให้พิจารณา ทบทวนก่อนจะมีการบังคับใช้ก่อน</p> <p>-กล่าวว่า บอร์ดคุณหมอหลายคณะทั้ง สปสช. สพฉ. สรพ. สวรส. ในส่วนของ บอร์ด สปสช.ไขก๊อกลงกว่าครึ่ง ส่วน บอร์ด สรพ. เห็นว่าจะลาออกยกชุดเลย ทำเอา น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ไปไม่เป็นเหมือนกัน ก็ทำเท่าที่ทำได้ สรรหาคนแทนกันไป ทุกเสียงพูดตรงกัน กระบวนการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ป้องกันการทุจริตได้ แต่ไม่สะดวกใจที่จะ เปิดเผยต่อสาธารณะ ว่ากันไปนั่น</p>
<p>มติชน</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>newsplus.co.th</p> <p>TNN24</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวถึง กรณีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับการรับจดสิทธิบัตรกัญชา ว่า เรื่องนี้มีการดำเนินการ 4 ประเด็น คือ 1.ม.รังสิตได้รวบรวมข้อมูลการยื่นขอสิทธิบัตรกัญชาของต่างชาติ เท่าที่มีได้ข้อมูลเพียง 11 คำขอสิทธิบัตร แต่ที่เหลืออีกกว่า 30 สิทธิบัตรที่เป็นข่าว ได้ยื่นขอข้อมูลกับกรมทรัพย์สินฯ แต่ยังไม่ได้รับข้อมูล 2.ม.รังสิตได้ยื่นหนังสือถึง สนช. เมื่อเดือน พ.ย. เพื่อขอให้ชะลอการผลักดันประมวลกฎหมายยาเสพติด เนื่องจากยังมีปัญหาสิทธิบัตรกัญชา ไม่ควรขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อ เนื่องจากจะติดขัดได้</p> <p>3.วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ในฐานะนักวิจัย ได้รับผลกระทบหากไม่สามารถพัฒนาได้ เพราะติดเรื่องสิทธิบัตร กัญชา จึงอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องร้องกรมทรัพย์สินฯ และ 4.สภาการแพทย์แผนไทย จะทำหน้าที่ ในการตรวจสอบตำรับยาแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับกัญชา และพิจารณาว่า มีสิทธิบัตรใดที่มีการยื่นขอด้วยหรือไม่ ซึ่ง ทั้งหมดจะดำเนินการควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ ม.44 นั้น ไม่เห็นด้วย ที่จะนำมาใช้แก้ปัญหามันสิทธิบัตร กัญชา เพราะไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและอาจเสี่ยงถูกฟ้องถึงระดับอนุญาโตตุลาการได้</p> <p>ส่วนกรณี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งแจ้งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทยื่นขอจด สิทธิบัตร มองว่าเป็นการชี้แจงต้องดูต่อไปและขอให้ประชาชนร่วมกันสังเกตเกี่ยวกับคำชี้แจงของรมต.ว่าเป็นอย่างไรที่พูด หรือไม่ ส่วนกรณีตรวจพบสารปนเปื้อนกัญชาของกลางที่ ออก. ส่งตรวจนั้น ในส่วนของม.รังสิต ก็มีการตรวจสอบเช่นกัน แต่ไม่พบ แต่กัญชาของกลางย่อมมีความเสี่ยงพบสารปนเปื้อนอยู่แล้ว แต่กรณีนี้น่าสังเกตว่า จะมีการให้สัมปทานเอกชน ทั้งเรื่องการนำเข้ากัญชา และการเพาะปลูกหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว นายกิตติพงศ์ พรหมวงศ์ เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งแจ้ง กรณีที่ถูกกล่าวหาโดยยืนยันว่า ก.วิทยาศาสตร์ฯ และ สวทช. โดยเมื่องนวัตกรรมอาหารไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการยื่นขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชาของ บ.ไทยโอซูก้า จก. โดยชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2561 โครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้จัดให้มีการเยี่ยมชม บ.ไทยโอซูก้า เนื่องจากมี การประชุมกรม.สัจจรในช่วงเวลาดังกล่าว โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ.ซึ่งมีการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทางด้านอาหาร ทางการแพทย์ โดยผลิตผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มใหญ่ คือ น้ำเกลือ และ อาหารทางการแพทย์ ส่วนการพัฒนาขายร่วมกับ GW Pharmaceuticals นั้น เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บ. โอซูก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ บ.ไทยโอซูก้า ประเทศไทย และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนวัตกรรมอาหารแต่อย่างใด</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากผลตรวจวิเคราะห์กัญชาของกลางมีสารปนเปื้อน ไม่สามารถนำไปทำยาเพื่อใช้ในคนได้ ทำ ให้ออก.ต้องปรับแผนการปลูกและพัฒนา กัญชาเพื่อสกัดสารสำคัญเอง</p> <p>เภสัชกรหญิง นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ออก. เปิดเผยว่า ขณะนี้บอร์ด ออก. เห็นชอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หลักการและได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ปลูกกล้วยา ซึ่งเป็นงบประมาณคนละส่วนกับ 120 ล้านบาทที่อนุมัติก่อนหน้านี้ จะมีการพิจารณาเพื่อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่จาก ออย.ได้ไปตรวจสอบพื้นที่ที่โรงงานผลิตยารังสิต ซึ่งจะใช้ส่วนหนึ่งปลูกกล้วยาคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา และจะสามารถดำเนินการปลูกได้ในต้นปี 2562</p> <p>ด้าน รศ.วิเชียร กิรตินิจกาล หนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาการนำกล้วยามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ระบุว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาพัฒนาการปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์กล้วยาให้ตรงตามกลุ่มโรคต่างๆ โดยช่วงแรก จะมีการนำเข้าสายพันธุ์กล้วยาจากต่างประเทศที่มีกว่า 8 สายพันธุ์ อาจนำเข้าจากแคนาดา หรือ สหรัฐอเมริกา เพื่อวิจัยปริมาณสารสำคัญต่างๆ พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมเมืองไทย อาจจะเป็นลูกผสมกับสายพันธุ์ไทย หากทำได้ก็จะลดต้นทุนลงไปได้มาก รวมถึงการหาสายพันธุ์จากของไทย โดยจะปลูกทั้งในระบบเปิดและระบบปิด</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ thestandard เนชั่นสุดสัปดาห์ เนชั่นทีวี เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>โรคเบาหวาน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2561 ไทยกำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน กรมควบคุมโรค จะดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป เพื่อค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยเข้ารับบริการดูแลรักษา พร้อมทั้งปรับคุณภาพการบริการในสถานบริการให้มีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในเอ็นซีดีคลินิก เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถจัดการตนเอง ปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ทำให้การควบคุมโรคได้ดีขึ้น</p>
<p>คมชัดลึก แนวนหน้า กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์แนวนหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ isranews เว็บไซต์บ้านเมือง</p>	<p>โซนนิ่งร้านอาหาร</p> <p>- เสนอข่าว เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพลอดเล้าทั้ง 70 แห่ง และ สสส. จัดเสวนาคุมโซนนิ่งร้านอาหารรอบสถานศึกษา พัฒนาให้ยั่งยืนได้อย่างไร นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า เครือข่ายได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ กทม. และภูมิภาค ต่อกรณีโซนนิ่งควบคุมร้านอาหารรอบสถานศึกษา จำนวน 1,500 คน พบ 32.56% รับรู้กฎหมายโซนนิ่งนี้ ส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า คือ การห้ามมีร้านอาหารรอบสถานศึกษา ขณะที่ 65.39% ยังระบุว่า การมีคำสั่ง คสช. ทำให้ร้านอาหารลดลง ที่น่าห่วงคือ กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง 52.39% ยังไม่เคยพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจร้านอาหารรอบสถานศึกษาเลย แต่เมื่อถามว่าเคยทราบหรือพบเห็นร้านอาหารทำผิดกฎหมายแล้วถูกสั่งปิดหรือไม่ กว่า 67.03% เคยทราบและพบเห็น นอกจากนี้ 1 ใน 4 ทราบว่า หลายแห่งถูกสั่งปิดไปแล้วยังกลับมาเปิดใหม่ได้ แค่เปลี่ยนชื่อร้าน ย้ายที่ตั้ง เปลี่ยนเจ้าของ จากผลสำรวจ สะท้อนชัดเจนว่า ผลกระทบที่เกิดจากร้านอาหารรอบสถานศึกษา คือ เสี่ยงตั้ง ทะเลาะวิวาท จราจรติดขัด อาชญากรรม อุบัติเหตุ การลวงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด และเมื่อมีกฎหมายนี้ ทำให้อาหารร้านลดลงจริง ร้านรายใหม่มาเปิดในพื้นที่นี้ไม่ได้ ปัญหาต่างๆ โดยรวมมีแนวโน้มลดลง</p>
<p>เว็บไซต์ทีวีช่อง 7</p>	<p>ยาเสพติด</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุริโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เตือนว่า ขณะนี้ยาเสพติดได้กลับมาแพร่ระบาดมากขึ้น มีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ เนื่องจากยาชนิดนี้ไม่มีการผลิตและใช้ในประเทศไทย ทำให้การจับกุมกลุ่มคนลักลอบนำเข้ายาผิดกฎหมายทำได้ยากขึ้น ผู้ที่ได้รับยาชนิดนี้ จะมีอาการร้อนวูบวาบ มึนงง ชาตสติ โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่ยาชนิดนี้ไม่ได้ช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การช่วยเหลือต้องให้น้ำเย็นเช็ดตัว และให้ดื่มน้ำเย็นในปริมาณที่มาก</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>แอปเลิกบุหรี่เพื่อพ่อ</p> <p>- เสนอข่าว บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จก.ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เปิดตัวโครงการ “เลิกเพื่อพ่อ QUIT FOR KING” พัฒนาแอปพลิเคชันช่วยเลิกบุหรี่ เพื่อสนับสนุนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยแอปฯนี้จะเป็นการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะช่วยให้เลิก และสร้างแรงจูงใจเมื่อผู้สูบต้องการจะเลิก เรียนรู้อาการถอนนิโคตินและผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการอดบุหรี่ สามารถย้อนดูเส้นทางแห่งความสำเร็จที่ผ่านมาว่าแต่ละครั้งสามารถอดบุหรี่ได้แค่ไหน และสามารถโทรปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำต่างๆ ได้ สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับผู้ใช้งานระบบแอนดรอยด์ และจะพัฒนาระบบ ios ต่อไป</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคหัวใจกำเริบเสียชีวิต</p> <p>- เสนอข่าว กรณีมีการเสนอข่าวนายสุเทพ สาระกุล อายุ 66 ปี กินเป็ดย่างแล้วเกิดติดคอเสียชีวิตนั้น ล่าสุด ทางญาติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วและทำบอลุนหัวใจที่รพ.ชลบุรี ตรวจครั้งล่าสุดแพทย์แจ้งว่าบอลุนเสื่อมแล้ว อยู่ระหว่างรอผ่าตัดหัวใจ แพทย์ที่ชันสูตรบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากหัวใจกำเริบจับปล้น ไม่ได้เกิดจากทานอาหารเข้าไปแต่อย่างใด</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุต้องระวังมากในการรับประทานอาหาร เนื่องจากการกลืนเป็นปัญหาที่พบบ่อย เมื่ออายุมากขึ้น วิธีแก้ปัญหาคือการกลืนลำบาก ควรปรับอาหารผู้สูงอายุ หรือเลือกชนิดของอาหารที่ใช้ในการฝึกกลืนอย่างเหมาะสม ได้แก่ อาหารอ่อนและมีรสจืด รับประทานปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง และเลือกใช้ช้อนที่มีขนาดเล็กและหลุมไม่ลึก รวมถึงปริมาณน้ำที่น้อยลงในแต่ละคำจะช่วยลดอาการสำคัญได้</p>
มติชน	<p>โรงพยาบาลครุ</p> <p>- เสนอข่าว นายอรรถพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สกสค.ได้ปรับปรุงการบริหารงานของสถานพยาบาล สกสค. ใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อใหม่ตามที่ได้รับการจดทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 คือ โรงพยาบาลครุ เป็นรพ.ประเภทไม่มีเตียงคนไข้ อย่างไรก็ตาม สกสค.ต้องเตรียมเตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน และห้องพักรักษาตัวผู้ป่วย และรพ.พยาบาลในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ เดิมโรงพยาบาลครุมีแพทย์ประจำ 1 รายเท่านั้น ขณะนี้จะต้องหาแพทย์ประจำเพิ่มขึ้น และกำลังสรรหาพยาบาลที่มาประจำเพิ่มเติม</p>
มติชน	<p>โรค NCDs</p> <p>- เสนอบทความ ว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล ไขมัน โซเดียมมากเกินไปเกินความต้องการของร่างกาย สธ.ได้พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกิดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม สำหรับใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เริ่มนำไปใช้กับนักเรียน ม.ตอนต้นให้รู้จักพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหารก่อนบริโภค การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ปลอดภัย โดย อย. ได้สร้างสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนนำไปใช้กับร.ม.ต้น รร.มัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ จนผลิตเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุดข้อปิ้งฉลาดคิด และ ลูกเต๋าแสนกล มีการนำเทคโนโลยี AR มาใช้_นอกจากนี้ ได้พัฒนาชุดกิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ สารคดี 4 มิติ โดยนำเสนอด้วยเทคโนโลยี VR Reality), แอปพลิเคชัน AR Label และ KCAL ในการคำนวณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับฉลากอาหารในรูปแบบ E-Book, เกมออนไลน์, แบบทดสอบภาพเคลื่อนไหว สื่อเหล่านี้ได้นำไปขยายผลในโรงเรียน อย.น้อยกว่า 600 โรงเรียน ในปี 61 และกระจายไปทั่วประเทศกว่า 3,500 โรงเรียน ในปี 62 ผลจากการนำโมเดลต้นแบบมาขยายผล ประสบผลสำเร็จสูง ทำให้เด็กไทยลดการบริโภคขนม หรืออาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น ขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ทำให้เด็กรู้จักอ่านฉลากก่อนการเลือกซื้ออาหาร โดยเฉพาะการอ่านและใช้ประโยชน์จากฉลากหวาน มัน เค็ม บนซองขนมกรุบกรอบ ซึ่งการลดบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch